

Số: 331 /BC-UBND

Kim Động, ngày 29 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện.

Ngay sau khi Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 ban hành theo quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng chính phủ; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 23/11/2016 để thực hiện Đề án, trong kế hoạch giao UBND các huyện thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý đất đai, việc quản lý sử dụng đất công ích của các xã, thị trấn, UBND huyện thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc UBND các xã, thị trấn rà soát lại quỹ đất công ích hiện đang quản lý, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính; giao cho cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch và công chức địa chính xã trong việc quản lý, sử dụng đất; thành lập các Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai sau kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; Kế hoạch số 93a/KH-UBND, ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017; UBND huyện ban hành các kế hoạch, văn bản và tổ chức nhiều hội nghị để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ chuyên môn giúp việc và tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm, tổ chức tuyên truyền, vận động để các trường hợp vi phạm tự giải tỏa công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu của đất; yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây

dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức giải tỏa đối với các trường hợp không tự nguyện giải tỏa công trình vi phạm.

Thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn giúp việc ban chỉ đạo giải tỏa các công trình xây dựng trái phép huyện thường xuyên nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn được phân công phụ trách lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm, tổ chức tuyên truyền vận động các trường hợp vi phạm tự giác giải tỏa công trình vi phạm và xây dựng kế hoạch chi tiết để giải tỏa các công trình vi phạm của các trường hợp vi phạm không tự giác giải tỏa. Đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn tham gia giải tỏa vi phạm ngoài thực địa.

(các văn bản chỉ đạo có trong Biểu kèm theo)

II. Kết quả thực hiện

1. Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai

a) Kết quả tiếp nhận thông tin phản ánh trong năm 2020

Trong năm 2020 toàn huyện tiếp nhận được 07 thông tin phản ánh, kiến nghị trong đó liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giao đất, cho thuê đất 03 kiến nghị, liên quan đến đăng ký, cấp giấy chứng nhận kiến nghị 03 kiến nghị; liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 01 kiến nghị. Các kiến nghị đã được UBND huyện, trả lời đảm bảo thời gian quy định

Ngoài ra, UBND huyện còn nhận được 03 đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo về đất đai: Trong đó có 02 đơn thư tố cáo, 01 đơn thư khiếu nại về đất đai. Đơn đã được phân loại giải quyết theo đúng thẩm quyền.

b) Kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh (05 năm) từ năm 2016 - 2020.

Từ năm 2016-2020, toàn huyện tiếp nhận được 38 kiến nghị, phản ánh, trong đó: liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giao đất, cho thuê đất 07 kiến nghị, liên quan đến đăng ký, cấp giấy chứng nhận kiến nghị 06 kiến nghị; liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 22 kiến nghị; Liên quan đến người sử dụng đất như: lấn, chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 03 kiến nghị

Sau khi tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp, các cấp chính quyền huyện đã tiến hành xem xét, kiểm tra và giải quyết cơ bản các vụ việc. Đối với một số vụ việc do cơ quan Tòa án tiến hành, UBND xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn huyện đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đảm bảo khách quan, đúng pháp luật.